

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

của tỉnh đạt mức tăng trưởng hai con số và là 1 trong 3 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Quý I/2018, nền kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng 2 con số. Sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng trưởng mạnh, đạt cao nhất trong nhiều năm qua. Sản xuất nông nghiệp và thương mại, dịch vụ phát triển ổn định. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực với trên 120 dự án đầu tư mới, tăng 44% về lượng và tăng 34,7% về vốn đầu tư so với năm 2016.

Đối với các dự án của TKV trên địa bàn như dự án thăm dò than khu Nam Thịnh (Tiến Hải), Tập đoàn đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai việc cắm mốc, đến bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thi công 5 lỗ khoan thuộc giai đoạn I của dự án. Kết quả thăm dò đã giúp xác định cấu trúc địa chất vùng thăm dò, khẳng định khoáng sản than ở Nam Thịnh có tiềm năng lớn, tổng trữ lượng dự báo khoảng 288,678 triệu tấn. Đối với Nhà máy sản xuất Amon Nitrat đi vào vận hành thương mại ổn định từ năm 2015 đến nay đã đạt tổng sản lượng sản xuất 332.103 tấn sản phẩm. Ngoài ra, TKV còn thực hiện cung ứng than cho Nhà máy nhiệt điện Thái Bình và ký hợp đồng nguyên tắc cung ứng than dài hạn cho Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng trao đổi thêm với Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, các dự án lớn của tỉnh mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như khu kinh tế Thái Bình, tuyến đường bộ ven biển. Qua đó, đồng chí mong muốn Tập đoàn tiếp tục nghiên cứu đầu tư về địa bàn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tiếp tục phối hợp với tỉnh trong đào tạo nguồn nhân lực, huy động nguồn xã hội hóa trong việc tạo vết luống sạch tạo thuận lợi cho tàu ra vào cảng; các công ty của Tập đoàn đầu tư tại tỉnh tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với địa phương. Ngoài ra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng giải đáp các kiến nghị, đề xuất của TKV về việc tìm kiếm đối tác đầu tư khai thác mỏ, hỗ trợ TKV trong việc triển khai các đề án cũng như điều kiện phát triển sản xuất của các nhà máy trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam giới thiệu khái quát tình hình sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn trên 4 lĩnh vực than, điện, khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp, kết quả sản xuất, kinh doanh bước đầu của năm 2018 và mục tiêu của Tập đoàn trong thời gian tới.

Về các kiến nghị của tỉnh, Tập đoàn bày tỏ quan điểm đồng tình và cam kết với tỉnh về việc thành lập công ty cho đơn vị cung ứng, vận chuyển than cung cấp cho Trung tâm điện lực Thái Bình; tiếp tục kiến nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí để đầu tư nạo vét luống cửa sông Trà Lý và nâng cấp cầu cảng Diêm Điền; chủ trương đầu tư bổ sung các thiết bị quan trắc hiện đại để kịp thời phát hiện, xử lý những sự cố về môi trường có thể xảy ra... Tập đoàn cũng hứa sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư về tỉnh trong thời gian tới về lĩnh vực điện lực, khoáng sản một cách sớm nhất.

Nhân dịp này, Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Hóa chất mỏ - Vinacomin và lãnh đạo thành viên Tập đoàn đã trao tặng 600 triệu đồng cho Hội Khuyến học tỉnh.

GIÁM SÁT VIỆC QUẢN LÝ...

(Tiếp theo trang 1)

quảng bá; phát huy, lưu giữ các giá trị của di tích; làm tốt công tác xã hội hóa để trùng tu, tôn tạo, mở rộng di tích; việc trùng tu, tôn tạo di tích cần bảo đảm đúng quy trình; làm tốt công tác phòng, chống cháy, nổ... Đồng chí cũng tiếp thu kiến nghị của các đại biểu, tổng hợp gửi các ban, ngành liên quan xem xét giải quyết, trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực kỷ nguyên số 4.0

(vtv.vn) Thiết kế lại chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học cho sinh viên, nghiên cứu robot trong công nghiệp, dữ liệu lớn big data... là những giải pháp cần thiết.

Việt Nam đang ở trong giai đoạn cơ cấu "dân số vàng", khi có 69% dân số trong tuổi lao động và 1,5 triệu người bước vào độ tuổi lao động mỗi năm. Số lượng người sử dụng điện thoại thông minh và internet chiếm tới 50% dân số, trong đó đa phần là các bạn trẻ. Đặc biệt, các bạn trẻ rất yêu thích công nghệ thông tin.

Đó là lợi thế của nguồn nhân lực khi bước vào kỷ nguyên số 4.0. Câu hỏi đặt ra là đâu là giải pháp để phát triển hiệu quả nguồn nhân lực này?

Phong thí nghiệm nghiên cứu xe tự lái của sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội là một trong những ngành đào tạo đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0 mà trường đang triển khai. Thiết kế lại chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học cho sinh viên là yêu cầu đặt ra cấp thiết.

Những lĩnh vực như nghiên cứu robot trong công nghiệp, in 3D, dữ liệu lớn (big data)... cũng sẽ được trường chú trọng đầu tư giảng dạy thời gian tới.

Theo các chuyên gia, trong kỷ nguyên số 4.0, công nghệ thay đổi rất nhanh, trường học khó có thể cập nhật kiến thức mới cho sinh viên. Vì vậy, sinh viên phải tự học để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Internet sẽ giúp sinh viên nắm được kiến thức nhanh trong khoảng thời gian ngắn.

Hiện tại, mô hình giáo dục Stem được đánh giá cao trên thế giới và được coi là xu hướng giáo dục của Việt Nam trong tương lai để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thời 4.0.

THÔNG BÁO TIN TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC

Bộ 15 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc
Trị giá 3 tỷ 240 triệu đồng
Mở thưởng ngày 02 tháng 04 năm 2018
Số trúng thưởng: 19012

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.

Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.

Mọi thông tin cần nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

Là đất nước với hơn 70% số dân sống ở nông thôn, số hữu nền sản xuất sinh thái nông nghiệp có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, Việt Nam có lợi thế lớn để phát triển du lịch nông nghiệp. Đây là hai ngành có mối quan hệ hữu cơ. Tiềm năng nông nghiệp gắn với những cánh đồng lúa, vườn cây ăn quả, làng nghề truyền thống, trang trại, miệt vườn... trải dài từ Bắc vào Nam chính là tiền đề để thúc đẩy du lịch. Và ở chiều ngược lại, phát triển du lịch dựa trên tài nguyên nông nghiệp cũng làm gia tăng giá trị các sản phẩm nông nghiệp, góp phần ổn định đời sống nông dân, qua đó bảo tồn, phát huy các giá trị tự nhiên, văn hóa truyền thống nông thôn. Tiến sĩ Ngô Kiều Oanh, Giám đốc Trang trại đồng quê Ba Vi khẳng định: Lượng khách quan tâm tới du lịch nông nghiệp sẽ ngày càng lớn bởi trong guồng quay đô thị hóa, một không gian sống thực và thoáng đãng mang tính đồng quê với cộng đồng nông nghiệp làng xã ấm cúng luôn có sức lôi cuốn đặc biệt với du khách ở mọi lứa tuổi. Thời gian qua, tại nhiều địa phương, các tổ chức, cá nhân đã bắt tay vào đầu tư, khai thác du lịch nông nghiệp. Một số tua điểm hình đã trở thành thương hiệu thu hút du khách như: tua du lịch mùa lúa chín ở làng cổ Đường Lâm (Hà Nội), thăm mộ hình làng quê Yên Đức (Quảng Ninh), tham quan làng tranh dân gian Đông Hồ (Bắc Ninh), nông trường Mộc Châu (Sơn La), làng rau Trà Quế (Hội An, Quảng Nam), hay du lịch miệt vườn, chợ nổi ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long...

Tuy nhiên, xét trên tổng thể, những khu vực có đủ khả năng khai thác du lịch nông nghiệp một cách chuyên nghiệp ở nước ta không nhiều. Vụ trưởng Vụ Lễ hành, Tổng cục Du lịch Nguyễn Quý Phương cho rằng: Hầu hết các hoạt động du lịch nông nghiệp vẫn mang tính tự phát, nhỏ lẻ, đơn điệu, trùng lặp; sản phẩm chưa thật sự hấp dẫn và chưa được chú trọng về thương hiệu. Bà con nông dân vốn chỉ quen với sản xuất nông nghiệp mà chưa có đủ các kỹ năng phục vụ du lịch. Phần lớn sản phẩm mới chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ ngơi, ăn uống, trải nghiệm của du khách ở mức đơn giản mà chưa tận dụng được hết lợi thế để thu hút khách cũng như tăng khả năng chi tiêu từ khách qua khai thác các dịch vụ bổ trợ khác. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng, cơ sở



Phát triển du lịch TỪ LỢI THẾ NÔNG NGHIỆP

(nhandan.com.vn) Trong bối cảnh du lịch Việt Nam còn thiếu sản phẩm độc đáo, hấp dẫn, thu hút khách du lịch, nhất là khách quốc tế thì phát triển du lịch nông nghiệp dựa trên tiềm năng sẵn có được xác định là hướng đi mở ra nhiều kỳ vọng cho nền "công nghiệp không khói" nước nhà.

vật chất phụ trợ tại nhiều điểm du lịch nông nghiệp cũng chưa được đầu tư hoàn chỉnh, nhiều nơi thậm chí không có nhà vệ sinh. Thêm nữa, tình liên kết giữa điểm đến với các doanh nghiệp lữ hành còn hạn chế, dẫn tới khả năng thu hút khách không cao.

Đây là những thách thức mà du lịch nông nghiệp bắt buộc phải vượt qua nếu muốn loại hình trải nghiệm này sẽ trở thành "con gà đẻ trứng vàng" cho ngành du lịch và nông nghiệp. Tại hội thảo "Định hướng phát triển du lịch nông nghiệp từ góc độ sản phẩm và thị trường" do Tổng cục Du lịch phối hợp Báo Nông thôn ngày nay tổ chức vừa diễn ra cuối tháng 3/2018, nhiều chuyên gia đã "hiển kế" để du lịch nông nghiệp khởi sắc. Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn, du lịch và nông nghiệp cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa để du lịch có thể khai thác những giá trị

khác biệt và nổi bật của nông nghiệp, tạo ra những sản phẩm du lịch nông nghiệp mang tính độc đáo, hấp dẫn, từ đó có phương thức tiếp thị, quảng bá, xúc tiến hiệu quả. Trước sức ép về đô thị hóa, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, việc phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp trên nền tảng phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao cần được xác định sẽ là hướng đi chủ đạo. Để tránh các sản phẩm đơn điệu trùng lặp, các địa phương cần xác định được sản phẩm cốt lõi có tính khác biệt, khai thác các yếu tố điểm nhấn mang tính đặc trưng gắn với khai thác các yếu tố văn hóa truyền thống bằng các dịch vụ nhỏ gọn nhưng tinh tế, chuyên nghiệp, thân thiện, phù hợp quy mô nông nghiệp nhỏ của Việt Nam.

Theo lãnh đạo Tổng cục Du lịch, về mặt chính sách, ngành du lịch và nông nghiệp cần phối hợp triển khai xây dựng chương

trình quốc gia về phát triển du lịch nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó, chú trọng việc hỗ trợ tiếp cận vốn, công nghệ, đầu tư hạ tầng, bồi dưỡng tập huấn nhân lực; xây dựng và ban hành bộ tiêu chuẩn, xếp hạng, gắn sao cho các sản phẩm du lịch nông nghiệp chất lượng cao; đầu tư mẫu mã, công nghệ để đưa sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn, chất lượng sản xuất ở địa phương thành hàng hóa phục vụ khách du lịch. Về quản lý điểm đến phải bảo đảm hài hòa lợi ích các bên tham gia, nhất là với người dân - chủ thể của hoạt động du lịch nông nghiệp. Quy chế quản lý điểm đến cần được ban hành và giám sát thực hiện trên cơ sở cam kết thỏa thuận thực hiện giữa các bên về bảo đảm chất lượng dịch vụ, giá cả.

Bên cạnh đó, điều đặc biệt quan trọng trong phát triển du lịch nông nghiệp là phải bảo đảm tính liên kết chặt chẽ giữa các thành phần liên quan. Đại

diện Công ty Fiditour khẳng định: Căn cứ sự hợp tác chặt chẽ giữa bốn bên, bao gồm Tổng cục Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị lữ hành và các nhà cung cấp dịch vụ. Đặc biệt, các cơ quan quản lý cần thành lập ban chuyên trách hỗ trợ và tư vấn cho bà con nông dân về định hướng phát triển sản phẩm, xu thế tiêu dùng, đào tạo kỹ năng... để đưa nông nghiệp thành sản phẩm du lịch. Tiến sĩ Vũ Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường du lịch, Tổng cục Du lịch đưa ra gợi ý: Cuốn sách "Cẩm nang thực tiễn phát triển du lịch nông thôn Việt Nam" do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) thực hiện là tài liệu tham khảo bổ ích cho phát triển du lịch nông nghiệp ở nước ta. Ngoài các kênh bán hàng truyền thống, việc truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội cũng là những kênh hiệu quả trong thu hút khách du lịch.

Đây đều là những giải pháp cần được thực hiện đồng bộ trong một lộ trình dài hạn dựa trên xây dựng chiến lược bài bản; có thể mới đầu nên động lực mạnh mẽ để du lịch nông nghiệp Việt Nam bứt phá.

QUỲNH PHỤ Bảo đảm an toàn nơi thờ tự

Từ sau tết Nguyên đán đến nay, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã liên tiếp xảy ra hiện tượng kẻ gian đột nhập, trộm cắp tiền công đức, đồ thờ tự tại một số đình, chùa, miếu..., gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Điển hình là các vụ: đêm ngày 26, rạng sáng ngày 27/2, chùa Bảo Đức, thôn Tô Đề, xã An Mỹ bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 hòm gỗ, 2 hòm tượng cùng tiền công đức trị giá 16 triệu đồng; đêm ngày 2, rạng sáng ngày 3/3, đền Trần, thôn An Kỳ, xã Quỳnh Minh bị mất trộm 2 hòm công đức, bên trong có 10 triệu đồng và 3 thanh kiếm; đêm ngày 13, rạng sáng ngày 14/3, di tích đền chính Bình Ngọc, thôn Bình Ngọc, xã Quỳnh Hồng bị kẻ gian đột nhập cạy hòm công đức lấy đi số tiền gần 3 triệu đồng; đêm ngày 16, rạng sáng ngày 17/3, lợi dụng nhà sử trụ trì già yếu, kẻ gian đột nhập chùa Phúc Quang, thôn Lương Mỹ, xã Quỳnh Hội di chuyển vị trí các tượng thờ, lấy đi số tiền công đức hơn 1 triệu đồng, phá 4 kết sắt, 1 tủ đựng quần áo... trị giá hơn 10 triệu đồng...

Với quyết tâm cao nhất truy bắt các đối tượng trộm cắp, gìn giữ sự tôn nghiêm nơi thờ tự, tăng thêm niềm tin của nhân dân, Công an huyện Quỳnh Phụ đã phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị, địa phương lập chuyên án truy bắt các đối tượng. Qua điều tra, xác minh,



Hệ thống camera quan sát góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại di tích lịch sử quốc gia đền Đồng Bằng (xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ).

Công an huyện đã bắt khẩn cấp, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 4 đối tượng: Hoàng Ngọc Chiêu, sinh năm 1989, trú tại xã Quỳnh Xá; Hoàng Minh Tân, sinh năm 2001, trú tại xã Đông Hải; Phạm Văn Phúc, sinh năm 2001, trú tại xã An Mỹ; Lương Quang Hưng, sinh năm 2000, trú tại xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ). Riêng đối tượng Lương Ngọc Quang, sinh năm 2002, trú tại xã Quỳnh Trang, dưới 16 tuổi, Công an huyện xử phạt hành chính và bàn giao cho gia đình, chính quyền địa phương quản lý, giáo dục. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng bắt giữ, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Văn Miên, sinh năm 1964, trú tại xã Quỳnh

Hồng (Quỳnh Phụ) về hành vi tàng trữ súng quân dụng trái phép.

Các đối tượng khai nhận, bằng thủ đoạn khôn khéo các mục tiêu có hệ thống an ninh sơ sài, không có bảo vệ hoặc người trông coi lớn tuổi, lợi dụng đêm tối đột nhập vào nơi thờ tự thực hiện trộm cắp 9 vụ trộm cắp tiền công đức, đồ thờ tự tại các đền, chùa trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ, huyện Thái Thụy và tỉnh Hải Dương.

Trước đó, trên địa bàn xã Quỳnh Hồng, kẻ gian đã nhiều lần đột nhập trộm cắp nhiều cổ vật quý tại di tích lịch sử cấp quốc gia đình La Văn nhưng cơ quan chức năng chưa tìm ra manh mối. Với chiến công Công an huyện Quỳnh Phụ vừa

Để ngăn ngừa tình trạng kẻ gian đột nhập trộm cắp nơi thờ tự, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, các địa phương cần chủ động tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, lắp đặt thêm các thiết bị hỗ trợ bảo vệ, lập hồ sơ cổ vật... Đặc biệt, cần có sự quan tâm, chi trả chế độ thỏa đáng gắn trách nhiệm cho người trông coi, thành viên ban quản lý di tích, hạn chế thấp nhất những sự việc đáng tiếc xảy ra.

lập được, dư luận quần chúng nhân dân ghi nhận và đánh giá rất cao. Ông Nguyễn Trọng Vũ, Trưởng ban Quản lý di tích đền chính Bình Ngọc, thôn Bình Ngọc, xã Quỳnh Hồng chia sẻ: Thời gian qua, do thiếu cảnh giác trong công tác bảo mật phòng gian nên nơi thờ tự tại địa phương bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tiền công đức. Số tiền tuy không lớn nhưng ảnh hưởng đến tâm lý của nhân dân. Ngay sau khi nhận được tin báo của địa phương, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Quỳnh Phụ đã không quản ngại ngày đêm, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian ngắn đã triệt phá bằng nhóm tội phạm khiến người dân chúng tôi vô cùng cảm phục. Ngay sau khi sự việc xảy ra, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, chính quyền xã Quỳnh Hồng đã tăng cường công tác tuyên truyền, trang bị thêm các thiết bị bảo vệ, nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản tại các địa điểm thờ tự, cơ quan, trường học và các hộ gia đình trong xã. Lực lượng công an xã phối hợp với quần chúng nhân dân bám nắm địa bàn, thường xuyên tổ chức tuần tra, đặc biệt vào ban đêm tại các khu di tích.

Di tích lịch sử quốc gia đền Đồng Bằng, xã An Lễ luôn đón tiếp lượng lớn khách thập phương đến tham quan, chiêm bái. Sau các vụ việc kẻ gian liên tiếp đột nhập vào trộm cắp tại nơi thờ tự trên địa bàn lân cận, xã An Lễ đã tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại các đền, miếu trong cụm di tích. Ông Phạm Trung Phương, Phó ban Quản lý di tích đền Đồng Bằng cho biết: Thủ đoạn của bọn tội phạm tuy không mới nhưng hoạt động ngày càng có tổ chức và liêu lĩnh. Trước khuyến cáo của các cơ quan chức năng, địa phương đã có các biện pháp tuyên truyền, nâng cao cảnh giác trong nhân dân đồng thời tăng cường an ninh tại những điểm di tích thờ tự trong xã. Trong những ngày thường, 2 công an xã và 6 nhân viên phục vụ làm nhiệm vụ bảo vệ khu di tích và tăng cường lực lượng khi đông khách. Ngoài ra, tại đền Vua và khu vực xung quanh, 32 camera quan sát 24/24 giờ đã giúp lực lượng an ninh phát hiện và ngăn chặn kịp thời một số kẻ gian lợi dụng đồng người hoạt động bất chính, gây mất an ninh trật tự.

MINH HƯNG